

	THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG		BM –HCNS-03	
			Ngày BH	15/11/2016

I. GIỚI THIỆU NHÀ TUYỂN DỤNG:

Công ty CP Xi măng Công Thành được thành lập vào năm 2006 tại thôn Tam Sơn, xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Sử dụng công nghệ CHLB Đức có dây chuyền khép kín hiện đại nhất Châu Âu, thân thiện với môi trường bằng việc sử dụng hệ thống thu hồi nhiệt phát điện, đảm bảo môi trường sản xuất không bụi đúng tiêu chuẩn Quốc tế. Hiện nay, Công ty có 2 dây chuyền sản xuất xi măng và Clinker hiện đại tiêu chuẩn châu Âu, với Dây chuyền 1 công suất 2.500 tấn/ngày và dây chuyền 2 có công suất 12.500 tấn clinker/ngày. Với công suất của 04 trạm nghiền đặt tại các vị trí chiến lược của các tỉnh thành quan trọng, có khả năng cung cấp được hơn 10 triệu tấn xi măng/năm cho thị trường Việt Nam.

Công ty CP xi măng Công Thành đã phát triển mạnh và trở thành tập đoàn Công Thành với 9 công ty thành viên. Các sản phẩm và dịch vụ chính của tập đoàn: Xi măng, clinker, Nhiệt điện, Phân đạm, Vận tải, Khách sạn, Resort, Sân golf. Từ những loại hình kinh doanh trên đã đem lại hiệu quả, lợi nhuận cao cho Công ty và đóng góp một phần vào ngân sách Nhà nước phục vụ cho quá trình phát triển của Đất nước.

Hiện nay, sản phẩm chủ yếu là sản xuất xi măng và clinker, Công ty đưa ra chiến lược phát triển thị trường, thỏa mãn nhu cầu ngày càng gia tăng của khách hàng thông qua việc cung cấp một cách tối ưu sản phẩm có chất lượng cao và ổn định cùng với việc phát triển mối quan hệ hợp tác chiến lược với các nhà cung ứng vì lợi ích lâu dài, phân đầu chiếm lĩnh vị trí cạnh tranh trên tất cả các thị trường trong nước và trên thế giới.

Với đội ngũ nhân viên hơn 1.000 người, đội ngũ cán bộ, công nhân viên giàu kinh nghiệm và tâm huyết với công việc, môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, Công ty có chính sách đãi ngộ và phát triển nguồn nhân lực tốt. Hiện nay do nhu cầu tăng cường nguồn nhân sự cho các Bộ phận/phòng ban, Công ty có thông báo tuyển dụng các vị trí sau:

II. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:

tt	Vị trí tuyển dụng	Số lượng	Yêu cầu	Tóm tắt mô tả công việc
1	NV Bộ phận điện	10	<ul style="list-style-type: none"> - Nam, tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành điện, tự động hóa, điều khiển tự động. - Am hiểu về thiết bị điện, các thiết bị đo trong ngành xi măng. - Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành xi măng hoặc tương đương. - Năng động, nhiệt tình trong công việc 	<ul style="list-style-type: none"> - Thi công, lắp đặt hệ thống điện, hệ thống chiếu sáng,.... - Kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên và định kỳ thiết bị, hệ thống điện trong dây chuyền sản xuất. - Xử lý các sự cố khi phát sinh. - Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng, BLD và trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

2	<p>NV Vận hành – Phòng Năng lượng</p>	05	<ul style="list-style-type: none"> - Nam, tốt nghiệp bằng cao đẳng trở lên, chuyên ngành cơ điện tổng hợp, hệ thống điện. - Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong các nhà máy xi măng. - Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có sức khỏe tốt. 	<ul style="list-style-type: none"> - Vận hành hệ thống trên trung tâm, ngoài công trường. - Quản lý tất cả các thiết bị trong ca để đảm bảo thiết bị luôn hoạt động ổn định và đạt hiệu quả cao. - Đưa ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả phát điện và ổn định thiết bị - Kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên và định kỳ thiết bị, hệ thống điện trong dây chuyền sản xuất. - Xử lý các sự cố khi phát sinh. - Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng, BLD và trao đổi trong quá trình phỏng vấn.
3	<p>NV Cơ khí</p>	08	<ul style="list-style-type: none"> - Nam, Bằng Trung cấp nghề trở lên, Chuyên ngành đào tạo Hàn, lắp đặt kết cấu và thiết bị, gia công chế tạo, tiện phay bào - Có 2-3 năm kinh nghiệm làm việc về sửa chữa lắp đặt thiết bị cơ khí. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc sửa chữa trong các nhà máy xi măng và đứng máy công cụ. - Có sức khỏe, năng động, nhiệt tình trong công việc. 	<ul style="list-style-type: none"> - Gia công chế tạo, sửa chữa các thiết bị theo yêu cầu của Bộ phận; - Tham gia công tác lắp đặt, sửa chữa thiết bị khi có yêu cầu; - Kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên các thiết bị công cụ trong phạm vi mình quản lý. - Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu.
4	<p>NV Vận hành sản xuất</p>	20	<ul style="list-style-type: none"> - Nam, tốt nghiệp bằng nghề trở lên, chuyên ngành vận hành thiết bị sản xuất xi măng, cơ khí, điện, hóa silicat,... - Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong các nhà máy xi măng, cư trú tại các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa. - Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có sức khỏe tốt. 	<ul style="list-style-type: none"> - Trực tiếp tham gia sản xuất, bảo dưỡng thiết bị. - Quản lý, vận hành tại chỗ các thiết bị thuộc công đoạn mình quản lý. - Kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên và định kỳ thiết bị, hệ thống điện trong dây chuyền sản xuất. - Thực hiện quy trình kiểm soát chất lượng sản xuất xi măng. - Các nội dung công việc khác sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn.



THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

BM –HCNS-03

Ngày BH

15/11/2016

5	NV Quản lý chất lượng	06	<ul style="list-style-type: none"> - Nam/nữ tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành hóa học, silicat. - Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong các nhà máy xi măng hoặc các ngành có liên quan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện quy trình kiểm soát chất lượng nguyên liệu đầu vào, sản xuất xi măng. - Nghiên cứu, phát triển các sản phẩm xi măng. - Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng và trao đổi trong quá trình phỏng vấn.
6	NV An toàn lao động	02	<ul style="list-style-type: none"> - Nam, độ tuổi từ 25-35 tuổi - Tốt nghiệp Đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành có liên quan. - Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương 	<ul style="list-style-type: none"> - Giám sát vệ sinh, môi trường toàn khu vực nhà máy. - Giám sát việc lưu thông các phương tiện trong nhà máy. - Giám sát quy trình sản xuất tại nhà máy. - Kiểm tra, cấp phát BHLĐ, An toàn cho CBCNV Công ty. - Công việc cụ thể sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.
7	Thợ Sửa chữa ô tô, cơ giới	03	<ul style="list-style-type: none"> - Nam, Bằng Nghề trở lên. - Thợ điện điều hòa ô tô. - Thợ gầm, lớp ô tô. - Kinh nghiệm 3 năm trong nghề 	<ul style="list-style-type: none"> - Tham gia kiểm tra, chuẩn đoán tình trạng kỹ thuật, các sự cố hỏng hóc xe ô tô, máy cơ giới. - Tham gia điều hành và sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế phụ tùng... điện - điều hòa xe ô tô theo phiếu sửa chữa của tài xế, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật - an toàn - đúng tiến độ. - Tư vấn cho các tài xế khác phục các sự cố kỹ thuật thông thường khi tham gia giao thông. - Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo trong phạm vi quy định của Pháp luật. - Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

8	Vận hành máy cơ giới, máy xây dựng	02	<ul style="list-style-type: none"> - Nam, Bằng nghề trở lên; - Vận hành xe nâng, xúc lật, xúc đào. Ưu tiên những người lái xúc đào. - Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên. 	<ul style="list-style-type: none"> - Xúc, vun clinker, nhập liệu,.... - Nâng xi bao, ... - Xúc đào: làm việc trên mỏ đá vôi; cào bãi khoan, quặng tải,....
9	NV Vận hành trung tâm	01	<ul style="list-style-type: none"> - Nam, Bằng Cao đẳng trở lên, Chuyên ngành đào tạo Hóa silicat; Công nghệ hóa học, Điện - tự động hóa. - Ưu tiên những người có kinh nghiệm về vận hành trung tâm các công ty bên lĩnh vực xi măng; Có sức khỏe, năng động, nhiệt tình trong công việc. - Kinh nghiệm 01 năm trong nghề trở lên. 	<ul style="list-style-type: none"> - Vận hành dây chuyền thiết bị các công đoạn tại Phòng CN & ĐHTT và phối hợp xử lý các tình huống trong ca sản xuất. - Quản lý theo dõi quy trình công nghệ trong nhà máy. - Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo.
10	Công nhân nổ mìn, phụ khoan	04	<ul style="list-style-type: none"> - Nam, Tốt nghiệp PTTH trở lên. - Nam, Tốt nghiệp tối thiểu THPT, có chứng chỉ sơ cấp nghề mỏ, khoan, nổ mìn hoặc công nhân phổ thông có chứng chỉ khoan nổ mìn. - Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong thi công nổ mìn. - Sức khỏe tốt, trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. 	<ul style="list-style-type: none"> - Phụ khoan cho lái máy khoan thủy lực tại Mỏ đá vôi - Thực hiện quy trình nổ mìn phục vụ thi công.
11	Lái xe tải, đầu kéo	03	<ul style="list-style-type: none"> - Nam, Lái xe Bằng C trở lên. - Kinh nghiệm 03 năm trong nghề trở lên. - Nhiệt tình, có sức khỏe tốt. Ưu tiên các lái xe đã làm việc tại các nhà ma. 	<ul style="list-style-type: none"> - Lái xe trung chuyển trong nhà máy, trên Mỏ đá vôi, mỏ sét

	THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG		BM –HCNS-03	
			Ngày BH	15/11/2016

III. QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG:

Quyền lợi được hưởng	<ul style="list-style-type: none"> - Chế độ lương theo quy định của công ty (trao đổi rõ ràng trong buổi phỏng vấn). - Tăng lương theo hiệu quả công tác và cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...). - Thưởng ngày lễ tết theo quy định chung của Công ty, pháp luật (Có lương tháng thứ 13, thưởng ngày thành lập công ty, chế độ các cháu thiếu nhi, ...), ăn trưa, chế độ ăn ca miễn phí tại công ty. - Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được đào tạo và có nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp. - Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của Công ty.
-----------------------------	---

IV. HỒ SƠ GỒM:

- Đơn xin việc và CV.
- Sơ yếu lí lịch có dán ảnh 4x6 (không quá 06 tháng): Bản gốc
- Bằng cấp, chứng chỉ : Phô tô công chứng
- Giấy khai sinh, 2 ảnh 3x4
- Giấy khám sức khỏe bệnh viện tuyến huyện trở lên (thời hạn tối đa 06 tháng).
- Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu photo công chứng
- Xác nhận của Công an xã nơi cư trú về nhân thân.
- Các Quyết định của đơn vị cũ liên quan nếu có.

V. ĐỊA CHỈ NỘP HỒ SƠ:

1. Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Phòng HCNS – Công ty CP Xi măng Công Thành.
2. Nộp CV qua Email: hoan.ngo@congthanhgroup.com (khi đến phỏng vấn mang đầy đủ hồ sơ)

VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phòng HCNS - Công ty CP Xi măng Công Thành

Địa chỉ : Thôn Tam Sơn, Xã Tân Trường, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Điện thoại : 0237.3977.502 (Ext: 332)

Ghi chú :

- Khi nộp hồ sơ và trong quá trình xét tuyển, ứng viên không phải nộp bất kỳ khoản phí nào cho Công ty.

Công Thành, Ngày 16 tháng 10 năm 2019

TL. CHỦ TỊCH HĐQT



THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

BM –HCNS-03

Ngày BH

15/11/2016

Hiện nay, Công ty CP xi măng Công Thành đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí lao động ở vị trí sau:

Hiện nay, Công ty CP xi măng Công Thành đang có nhu cầu tuyển dụng lao động ở vị trí sau:

1. Vị trí tuyển dụng:

Chức danh: **Nhân viên phòng Hành chính nhân sự**

Số lượng: **01 người**. Giới tính: **Nam/nữ**

2. Mô tả công việc và quyền lợi:

2.1. Mô tả công việc

* Thực hiện các công việc liên quan đến công tác Hành chính nhân sự:

- Thực hiện các công tác tuyển dụng, đào tạo lao động (thủ tục đăng tuyển, tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng, đánh giá năng lực nhân viên, thực hiện quy trình đào tạo, ...).
- Thực hiện việc tổng hợp ngày công, tính lương, lương khoán cho CBCNV theo chủ trương của BLD.
- Thực hiện các công tác liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN của người lao động.
- Theo dõi, cập nhật, quản lý các tài liệu, hồ sơ, hợp đồng, công văn, thư của CNV toàn Công ty.
- Phụ trách quản lý hệ thống ISO và công tác môi trường, thực hiện và triển khai đến các phòng ban, bộ phận (công tác kiểm soát quy trình).
- Quản lý nhà ăn tập thể và sắp xếp nơi ở cho CBNV, khách đến làm việc.
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng phòng HCNS và Ban lãnh đạo công ty trong phạm vi quy định của Pháp luật.

2.2. Quyền lợi được hưởng:

- Chế độ lương theo quy định của công ty (trao đổi rõ ràng trong buổi phỏng vấn).
- Tăng lương theo hiệu quả công tác và cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...).
- Thưởng ngày lễ tết theo quy định chung của Công ty, pháp luật (Có lương tháng thứ 13, thưởng ngày thành lập công ty, chế độ các cháu thiếu nhi, ...).
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được đào tạo và có nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp.
- Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của Công ty.

3. Các yêu cầu

Trình độ học vấn/ Trình độ chuyên môn	- Tốt nghiệp Đại học/cao đẳng kinh tế, quản trị, hành chính luật trở lên. - Độ tuổi: 25-35 tuổi.
Kinh nghiệm liên quan tới vị trí:	- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm về HCNS tại các Công ty sản xuất. - Nắm vững các quy định của nhà nước, pháp luật liên quan đến luật lao động. Biết tiếng anh là một lợi thế.

	THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG		BM –HCNS-03	
			Ngày BH	15/11/2016

	- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các doanh nghiệp lĩnh vực xi măng.
Phẩm chất cá nhân/ Thái độ làm việc	- Tinh thần trách nhiệm và khả năng chịu áp lực cao. - Tư cách đạo đức tốt. - Nhiệt tình, cẩn thận, trung thực và chăm chỉ. - Nhiệt tình, thái độ làm việc chuyên nghiệp.
Các kỹ năng cơ bản	- Lập báo cáo và soạn thảo văn bản tốt. - Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm chuyên ngành...
Các kỹ năng bổ sung khác	- Khả năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán tốt. - Khả năng tổng hợp, phân tích và xử lý tình huống tốt.

4. Hồ sơ xin việc:

- Đơn xin việc và CV.
- Sơ yếu lí lịch có dán ảnh 4x6 (không quá 06 tháng): Bản gốc
- Bằng cấp, chứng chỉ : Phô tô công chứng
- Giấy khai sinh, 2 ảnh 3x4
- Giấy khám sức khỏe bệnh viện tuyến huyện trở lên (thời hạn tối đa 06 tháng).
- Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu photo công chứng
- Xác nhận của Công an xã nơi cư trú về nhân thân.
- Các Quyết định của đơn vị cũ liên quan nếu có.

5. Địa chỉ nộp hồ sơ:

1. Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Phòng HCNS – Công ty CP Xi măng Công Thanh.
2. Nộp CV qua Email: hoan.ngo@congthanhgroup.com (khi đến phòng vẫn mang đầy đủ hồ sơ)

6. Thông tin liên hệ

Phòng HCNS - Công ty CP Xi măng Công Thanh

Địa chỉ : Thôn Tam Sơn, Xã Tân Trường, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Điện thoại : 0237.3977.502 (Ext: 331)

Ghi chú :

- Khi nộp hồ sơ và trong quá trình xét tuyển, ứng viên không phải nộp bất kỳ khoản phí nào cho Công ty.

Công Thanh, Ngày 23 tháng 10 năm 2019.

TL. CHỦ TỊCH HĐQT